

GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN KÝ



Sinh ngày 10/08/1944
đã được Chúa gọi về ngày 19/12/2021
Hưởng thọ 77 tuổi

Lê Thiên (20/12/2021)

Lại một vị cao niên của Cộng đoàn CGVN Giáo phận Metuchen vừa lên đường: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ký sinh ngày 10/08/1944 và chính thức lìa bỏ cõi trần ngày 19/12/2021 tại thành phố Plainfield, Tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ, hưởng thọ 77 tuổi.

Người chiến sĩ Hải quân VNCH

Chúng tôi không rõ lắm về cuộc đời bẽ bàng của người bạn tên Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ký. Chỉ nghe thoáng rằng anh Ký trước năm 1975 ở Việt Nam từng sống trong quân ngũ, thuộc Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh từng có mặt trên tàu Nhật Táo trong cuộc chiến Hoàng Sa chống chọi với Trung Cộng ngày 19/01/1974.

Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa.

Phía Việt Nam Cộng hòa có 4 chiến hạm là Khu trục hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), Hộ tống hạm Nhật Táo (HQ-10), Khu trục hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4), 1 đại đội hải kích thuộc Hải quân Việt Nam Cộng hòa, một số biệt hải (biệt kích hải quân) và 1 trung đội địa phương quân đang trú phòng tại đảo Hoàng Sa. Các khu trục hạm nêu trên có nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa nơi mà một Tiểu đoàn Bộ binh Quân lực VNCH đang trú đóng, làm nhiệm vụ bảo vệ đảo. Nguyễn Văn Ký của chúng ta có mặt trên Hộ tống hạm Nhật Táo (ký số HQ-10) trong trận chiến này.

Tàu Nhật Táo (HQ-10) của VNCH bị tấn công. Hạm đội trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Thà hy sinh. Quân nhân trên Tàu, ngoài 74 chiến sĩ Hải quân hy sinh cùng với hạm đội trưởng Nguyễn Văn Thà, số còn lại có người bị Trung Cộng bắt làm tù binh, có người được 3 khu trục hạm bạn giải cứu, đưa về đất liền. Bạn của chúng tôi – anh Trần Văn Ký được cứu sống trong bối cảnh này. Cuối cùng, sau biến cố 30/4/1975, Nguyễn Văn Ký cùng gia đình đi tị nạn và định cư tại Hoa Kỳ.

Chiến sĩ Đạo binh Chúa Kitô trên đất Mỹ

Trên đất Mỹ, anh Ký là thành viên tích cực nhưng thầm lặng của Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam. Anh luôn tự nguyện cống hiến công sức và thời giờ cho Cộng đoàn trong những công việc khiêm tốn nhất của Cộng đoàn mà không bao giờ tự cho mình có công hay đòi hỏi một vị thế nào trong Cộng đoàn. Anh thường nói đùa rằng, anh chỉ có thể đóng vai “chú tiểu quét chùa” là tốt rồi.

Quả vậy, suốt hàng chục năm, từ khi HỘI CAO NIÊN có mặt trong Cộng đoàn CGVN ở nhà thờ Đức Bà Czestochowa, anh Ký luôn cùng với một số Anh trong Cộng đoàn tham gia chu toàn việc vệ sinh Thánh đường.

Nhà anh Ký có trồng cây hồng, chúng tôi không biết anh trồng được bao nhiêu cây hồng và loại hồng gì, nhưng cứ đến mùa hồng ra quả chín,

anh khỏe mang trái hồng biếu tặng anh em trong Hội cùng một số bạn bè trong Cộng đoàn. Anh chu đáo chỉ dẫn cách thưởng thức quả hồng – hồng dòn và hồng mềm. (Anh cũng gọi là hồng khô và hồng nước).

Mẫu người lạc quan

Anh Nguyễn Văn Ký luôn luôn tỏ rõ là người lạc quan, nói cười hồn nhiên, chan hòa thoải mái, vui vẻ bộc trực trong khi luôn giữ tinh thần và thái độ cầu hòa với mọi người trong mọi lúc; tìm cách làm vui anh em hơn là gây méch lòng.

Chúng tôi chưa hề nghe thấy anh Ký phàn nàn về ai, than phiền về bất cứ vấn đề gì, cả trong Hội Cao Niên lẫn bên ngoài cũng như với Cộng đoàn.

Chúng tôi trân quý người bạn vàng của chúng tôi. Chúng tôi tôn vinh anh Ký về tâm tình hòa đồng của anh. Đặc biệt, anh không để mất đi tinh thần lạc quan của anh trong đau bệnh, vẫn nói cười giòn giã và luôn tỏ ý sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Anh Ký đã từng tỏ rõ là chiến sĩ anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa. Trong sinh hoạt tôn giáo, anh càng tỏ rõ khí tiết của một Chiến sĩ Phúc Âm thầm lặng trong Cộng đoàn. Cụ thể, anh đã từng hỗ trợ tinh thần một người “đàn em” vốn là một người lương, giúp người anh em ấy gia nhập đạo Chúa rồi nâng đỡ người anh em trên đường tu học để trở thành linh mục. Cho đến giờ cuối anh vẫn còn sát cánh giúp “người em”, thường xuyên trao cho vị linh mục những lời khuyên bảo và chỉ dẫn ân cần nhưng không kém tế nhị.

Nay thì người “em linh mục” của anh Ký đã đi được trên dưới 20 năm trên đường tu đức và mục vụ. Người “em linh mục” ấy cũng đã hiện diện bên người anh tinh thần của mình vào giờ phút người anh ấy sắp ra đi.

Cuối cuộc hành trình

Chắc là anh Ký mãn nguyện vì vào những giờ phút cuối đời khi anh được điểm phúc đón nhận hai linh mục ngay bên giường bệnh: Linh mục, người anh em của anh Ký và Cha Phêrô Trần Việt Hùng, Quản Nhiệm CĐCGVN Giáo phận Metuchen mà anh đã từng sinh hoạt trên dưới 20 năm qua.

Trong niềm tin thác và trông cậy vào Chúa nhân lành, chúng tôi hợp ý cùng người thân của anh Nguyễn Văn Ký và mọi người quen thân gần xa của anh, trong đó có các thành viên của Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Metuchen, cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ký nghỉ yên muôn đời kề bên Chúa nơi Thiên quốc. Đồng thời cũng xin Gioan Baotixita không quên chúng tôi.

